



สาร **สัปดาห์**

**KPRU**  
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  
69 ม.1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000  
โทร. 0 5570 6555  
โทรสาร 0 5570 6518

NEWS SAK THONG

KPRU NEWSLETTER ฉบับที่ 35 ปีที่ 6 ประจำวันที่ 20 - 25 สิงหาคม 2561



**มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร**

KAMPHAENG PHET RAJABHAT UNIVERSITY

รายละเอียด



โทรศัพท์

0-5571-1115

### สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด

- ประกาศรับสมัครการสรรหาประธานกรรมการ และกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 61
- ประกาศรับสมัครผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2562

### คุณสมบัติ

- ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด
- ต้องมีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อในเขตเลือกตั้งกลุ่มโรงเรียน หรือหน่วยงาน หรือสถานศึกษาตามบัญชีแนบท้ายประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครู จำกัด
- ผู้สมัครต้องเลือกสมัครอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น (ประธานกรรมการ หรือกรรมการดำเนินการ หรือผู้แทนสมาชิก) และต้องสมัครด้วยตนเอง

### เปิดรับสมัคร

ระหว่างวันที่ 27 - 31 สิงหาคม 2561 (ในวันและเวลาทำการ)

## นักศึกษานิติศาสตร์เร่งฯ ครุฑธงวัลชนะเลิศ เนื่องในวันรพี ประจำปี 2561

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาโปรแกรมวิชานิติศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้แก่ นายสุวิทย์ เจาะรอด นายณัฐวุฒิ เขียวไสว และนางสาวสุรรัตน์ ชันติวงษ์ ควี่รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 จากการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายทั่วประเทศ เนื่องในวันรพี ประจำปี 2561 รอบคัดเลือก โดยสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษามาตร 6 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมท็อปแลนด์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งได้รับโลรางวัลประกาศเกียรติคุณ พร้อมเงินรางวัลมูลค่า 20,000 บาท



### กิจกรรมที่เสะประเมินค่างาน



วันที่ 20 สิงหาคม 2561 กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์และประเมินค่างาน และการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานหลักสำหรับบุคลากร สายสนับสนุน” ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคารที่ปึงกรรัศมิโชติ โดยมี ผศ.รัตนา รักการ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธาน ซึ่งการจัดการอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนมีความรู้ความเข้าใจและสามารถจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าและส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุนมีการประเมินและวิเคราะห์ค่างานเพื่อการเข้าสู่ตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ วิทยากรโดย รศ.สุรัชย์ ขวัญเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

### กรรเฝ้าระวังป้องกันแสะควบคุมโรคไข้เลือดออก



วันที่ 20 สิงหาคม 2561 โปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการ**อบรมการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2561** ณ ห้องกาสะลอง อาคารที่ปึงกรรัศมิโชติ โดยมี ผศ.รัตนา รักการ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธาน และกล่าวต้อนรับท่านวิทยากร นายแพทย์ประดิษฐ์ รุ่งพิบูลโสภิษฐ์ และทีมงาน จากโรงพยาบาลกำแพงเพชร มาให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออก แก่แม่บ้านของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รวมทั้งนักศึกษาโปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จำนวนทั้งสิ้น 90 คน เพื่อให้แม่บ้านและนักศึกษาได้เข้าใจ ในการป้องกัน การควบคุมแหล่งกำเนิดของต้นเหตุของการเกิดโรคไข้เลือดออกและตระหนักถึงผลกระทบของไข้เลือดออก

## การพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา

วันที่ 22 สิงหาคม 2561 กองพัฒนานักศึกษา จัดโครงการอบรม "การพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา" ให้กับ นักศึกษาชั้นปี 1 และชั้นปี 4 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคาร ที่ปังกรรัศมีโชติ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรโดยมี อาจารย์เลเกีย เขียวดี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกอง พัฒนานักศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิด และได้รับเกียรติจาก วิทยากรผู้มากประสบการณ์ด้านบุคลิกภาพ คุณคงรัฐ อิศรพร มา บรรยายในหัวข้อ "Attractive Personality in workplace"



## รองอธิการบดีฯ มอบผลการดำเนินงานตาม โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบราชภัฏพัฒนา



เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2561 ผศ.ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนพัฒนาและบริการ วิชาการ พร้อมด้วย ผศ.ดร.ชาลี ตระกูล ผู้อำนวยการสำนัก บริการวิชาการและจัดการรายได้ ทำการส่งมอบผลการ ดำเนินงานตามโครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบราชภัฏพัฒนา ตำบลท่าขุนราม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ให้แก่องค์กร การบริหารส่วนตำบลท่าขุนราม รับมอบโดย นายสมชาย เทพยุหะ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และ ดร.พวงรัตน์ ศรีม่วง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขุนราม ซึ่งผลการดำเนินงาน ที่ส่งมอบในครั้งนี้ประกอบด้วย รายงานการวิจัย 2 เรื่อง ได้แก่ เรื่องการจัดการชุมชนพอเพียงแบบมีส่วนร่วมของตำบลท่าขุน ราม และ เรื่องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสร้างแผนที่ ท้องเที่ยวชุมชนท่าขุนราม พร้อมแผนที่ท่องเที่ยวตำบลท่าขุน ราม ในโอกาสนี้ได้ร่วมกันหารือถึงกิจกรรม/โครงการที่จะ ร่วมมือกันภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์พันธกิจสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยกับสังคม (University Engagement) ซึ่งจะ ดำเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ต่อไป

## "สอนอย่างไรให้เป็น WIL"



วันที่ 23 สิงหาคม 2561 สำนักส่งเสริมวิชาการและงาน ทะเบียน จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการศึกษาเชิง บูรณาการกับการทำงานในยุค Thailand 4.0 "สอนอย่างไรให้เป็น WIL" โดยมี ผศ.อรอนงค์ แจ่มผล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและ ประกันคุณภาพการศึกษา เป็นประธาน สำหรับหัวข้อในการอบรม ประกอบด้วย 1. การสอนในมหาวิทยาลัยทำไมต้องเป็นWIL 2. Thailand 4.0 กับการขับเคลื่อน WIL ในมหาวิทยาลัย 3. การ ออกแบบหลักสูตร วิธีการและรูปแบบในการจัดการเรียนการสอน แบบ WIL วิทยากรโดยอาจารย์สารัลย์ กระจง ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านสหกิจศึกษา



ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ - 3 กันยายน 2561

ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดโครงการ

ประกวดตราสัญลักษณ์ (LOGO) พร้อมคำขวัญ (SLOGAN)

**ลด ละ เลิก** การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร

ชิงเงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ดาวน์โหลดใบสมัคร





## KPRU ร่วมใจ สดใช้พลังงาน จัดกรมสหพิษ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม



### ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง นโยบายสิ่งแวดล้อมโครงการสำนักงานสีเขียว (ฉบับปรับปรุง)

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มีนโยบายในการจัดการองค์การด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปสู่สำนักงานสีเขียว (Green office) เพื่อให้นโยบายดังกล่าวเกิดผลเป็นรูปธรรม มีประสิทธิภาพ และบรรลุตามเป้าหมาย จึงประกาศนโยบายสิ่งแวดล้อมโครงการสำนักงานสีเขียวให้คณาจารย์ ข้าราชการ บุคลากร และนักศึกษาทุกคน มีส่วนร่วมในการดำเนินการจัดการสิ่งแวดล้อม ในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ดังต่อไปนี้

๑. สื่อสารนโยบายสิ่งแวดล้อม เป้าหมาย และแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายต่อคณาจารย์ ข้าราชการ บุคลากร นักศึกษา และเผยแพร่ต่อบุคคลภายนอกให้ทราบถึงความมุ่งมั่นในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
  ๒. ร่วมกันปฏิบัติตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมและเกณฑ์ต่างๆ ในการเป็นสำนักงานสีเขียวของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
  ๓. ส่งเสริมในการควบคุมการใช้พลังงาน น้ำ และทรัพยากรต่างๆ ของมหาวิทยาลัยและสำนักงาน ให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก
  ๔. มุ่งมั่นในการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมโดยมีการจัดซื้อผลิตภัณฑ์และจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
  ๕. ส่งเสริมให้เกิดการตระหนักรู้และร่วมมือกันในการลด ป้องกันและกำจัดขยะ ของเสียและมลพิษอื่นๆ จากกิจกรรมการทำงาน
  ๖. ระวังภัยในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากทุกกิจกรรมในการดำเนินงานภายในมหาวิทยาลัยและสำนักงาน
  ๗. ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และคณะกรรมการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมโครงการสำนักงานสีเขียว จะทบทวนและปรับปรุงนโยบาย เป้าหมาย และแผนการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง และมีการติดตามการบรรลุผลสำเร็จของวัตถุประสงค์ทุกปี
- ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จะให้การสนับสนุนทรัพยากรในด้านต่าง ๆ รวมถึงงบประมาณและส่วนอื่น ๆ ที่จำเป็นเพื่อพัฒนาการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมภายในและภายนอกอาคารของมหาวิทยาลัยฯ

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(รองศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก)  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร